

Source :

มติชน (ข่าว)

Date :

26 S.A. 2560

Page :

7

No :

60441336

# ชาวไร่อ้อยร้อง'บักตู่'ช่วย ● แก้อายุทางหลวงจับหนัก ● หวังไม่ทันปิดหีบเม.ย.61

7 นายปารเมศ โพรธารกุล ประธานสหพันธ์ชาวไร่ อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากฤดูกาลเปิดหีบอ้อยปี 60/61 ตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นมา ประสบปัญหาถูกสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ออกตรวจจับรถบรรทุกอ้อยทุกคันที่มีความสูงเกิน 3.8 เมตร และน้ำหนักเกิน 25 ตัน เก่งกว่ากระทบต่อการปิดหีบอ้อยล่าช้า และทำให้ต้นทุนการขนส่งของชาวไร่สูงขึ้น เพราะปริมาณอ้อยฤดูหีบปีนี้คาดว่าจะมีมากถึง 110 ล้านตัน

“เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 4 องค์กรชาวไร่อ้อยได้ไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และก่อนหน้านี้ก็ได้ยื่นหลายที่เพื่อขอให้ผ่อนปรนความสูงของรถบรรทุกอ้อยเป็นไม่เกิน 3.8 เมตร เพราะไม่เช่นนั้นก็จะไม่ทันปิดหีบในช่วงกลาง เม.ย. 61 เพราะอ้อยเป็นฤดูกาลหากฝนตกแล้วก็จะเก็บเกี่ยวไม่ได้”

นายอำนาจ กลิ่นสอน เลขาธิการสหสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 กล่าว





ว่า ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศกำลังลำบาก เนื่องจากต้องเจอการตั้งด่านลอยของกรมทางหลวงตรวจ

รถบรรทุกอ้อยจับชั่งน้ำหนักรถ ซึ่งล่าสุดเกิดขึ้นในเขต จ.นครสวรรค์ ทำให้ชาวไร่ต้องใช้วิธีจอดรถแล้วไม่ยอมให้ตรวจ ซึ่งคงเป็นวิธีเดียวที่ชาวไร่จะดำเนินการเพื่อประท้วงได้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับหนังสือที่ยืนยันคำสั่ง พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ผ่อนปรนการบรรทุกอ้อยความสูงได้ 3.8 เมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแต่กรมทางหลวงกลับไม่ปฏิบัติตาม

“กรมทางหลวงมีคำสั่งออกมาให้ผ่อนปรนได้แค่ 3.6 เมตร แต่หากชั่งน้ำหนักเกิน 25 ตันตามที่กฎหมายกำหนดก็ถูกจับอยู่ที่ หากย้อนถามกรมทางหลวงเอากฎหมายไหนมาผ่อนปรน รัฐต้องเข้าใจว่าอ้อยเป็นฤดูกาลหากกำหนดน้ำหนักจะมีตราชั่งกำกับที่ไรได้อย่างไร กรณีการเกิดอุบัติเหตุ เราก็อพยพมือที่จะดูแลปัญหานี้กันอย่างดี รวมถึงการหยุดช่วงเทศกาลเราก็ให้ความร่วมมือ แต่ต้องเข้าใจว่าอ้อยเป็นฤดูกาลผลิตแค่ 4 เดือนคือ ธ.ค.-เม.ย. ไม่เกินนี้ เพราะถ้าฝนมาก็จับตัดอ้อยไม่ได้แล้วปีนี้อ้อยเยอะมากคาดว่าจะอยู่ที่ 105-110 ล้านตัน ถ้าปิดหีบไม่ทันและส่งผลกระทบต่อใครจะรับผิดชอบ ถึงจุดนั้นจริงชาวไร่จะไม่ยอมแน่”

นายสิริวัชร เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทไทยชูการ์ มิลเลอร์ กล่าวว่า โรงงานได้ติดตามปัญหาการขนอ้อยอย่างใกล้ชิด เพราะอาจกระทบต่อการปิดหีบอ้อยได้ ซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิตปี 60/61 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. มีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบอ้อยแล้ว 51 โรงงาน จากจำนวนทั้งหมด 54 โรงงาน รับอ้อยเข้าหีบในช่วงระยะเวลา 19 วัน (1-19 ธ.ค. 2560) ได้แล้วกว่า 10.16 ล้านตัน เทียบกับปีก่อนหีบอ้อยได้ 8.17 ล้านตัน ประสิทธิภาพการหีบอ้อยฤดูกาลผลิตนี้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาการหีบอ้อยในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยโรงงานน้ำตาลสามารถหีบอ้อยได้เฉลี่ย 1.03 ตันต่อวัน แม้ว่ายังมีอีกหลายแห่งยังไม่เปิดหีบอ้อยก็ตาม ส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อย (ยิลด์) ในช่วงแรกของฤดูกาลผลิตปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 81.62 กก.ต่อตันอ้อย เมื่อเทียบกับระยะเวลาการหีบในปีก่อน ได้ยิลด์น้ำตาลอยู่ที่ 77.12 กิโลกรัมต่อตันอ้อย.